



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **แนวหน้า** ปีที่ **38** ฉบับที่ **13453** หน้า **1, 2**

Col.Inch : **51.90** Ad Value : **64,875** PRValua (x3) : **194,625**

กรีนพีซจับคู่ แก้วิกฤติฝุ่นพิษปกคลุมกทม.

“กรีนพีซ”สุดทนบุกรุก “ประยุทธ์” เร่งแก้วิกฤติค่าฝุ่นละออง กทม.เกินมาตรฐาน ในขณะที่กองทัพบก-กทม. ร่วมส่งรอน้ำฉีดพื้นละออง ทำความสะอาดในพื้นที่เสี่ยง 5 เขต เล็งควบคุมปริมาณรถยนต์ การก่อสร้าง

ฝุ่น

นายธรา บัวคำศรี ผอ.ประจำประเทศไทย กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนักกิจกรรมกลุ่มกรีนพีซนานาชาติภาพรายขนาดใหญ่ ที่เก็บรวบรวมบรรจุฝุ่นจากพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษในกรุงเทพฯ และจากหลายจังหวัด เดินทางมาที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ปลัด.พ.)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. เรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายจัดการคุณภาพอากาศ PM 2.5 อย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน หลังจากรณีการตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายธรา กล่าวว่ สำหรับจดหมายเปิดผนึกที่ทำถึงนายกฯเพื่อรณรงค์ขออากาศดีคืนมา เพราะปัจจุบันพบว่ามลพิษทางอากาศ



▲ **ตัวหลัง :** กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำนักพิภกรายขนาดใหญ่ ที่เก็บรวบรวมบรรจุฝุ่นจากพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษในกรุงเทพฯ และจากหลายจังหวัด มาแสดงพร้อมยื่นหนังสือให้นายกฯสั่งกรมควบคุมมลพิษ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยในการวัดค่าฝุ่นละอองแบบสากลคือทุก 1 ชั่วโมง ไม่ใช่ทุก 24 ชั่วโมง เหมือนในปัจจุบัน

เป็นปัจจัยหลักของโรคต่างๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิด เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจ ซึ่งพบว่าตัวเลขการตายก่อนวัยอันควรในประเทศไทยประมาณ 50,000 รายต่อปี

โดยหวังว่ารัฐบาลจะพิจารณาปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อประชาชน รวมถึงขอให้สั่งการไปยัง

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษด้วย ให้ปรับดัชนีคุณภาพอากาศเพราะประเทศไทยเป็น 4.0 แล้วทุกอย่างก็ต้องเป็น 4.0 และหากไม่มีความคืบหน้าในการจัดการ หลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือน กรีนพีซจะมาติดตามสอบถามเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

ในประเด็นดังกล่าว พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าคลี่คลายและแก้ไขสภาวะดังกล่าวด้วยมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมอบหมายให้กองทัพบก โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพอากาศที่ 1 จัดกำลังทหารพร้อมรถน้ำแรงดันสูง เข้าร่วมกับ กทม. ในการฉีดพื้นละอองน้ำและทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และบริเวณที่มีค่าฝุ่นละอองสูงใน 5 เขต ของ กทม. ได้แก่ เขตราชเทวี ปทุมวัน ธนบุรี วังทองหลาง และบางนา โดยเป็นการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางวัน บนถนนสำคัญ อาทิ ถนนพญาไท,

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ถนนพระราม 6, ถนนราชวิถี, ถนนราชดำริ, ถนนพระราม 4, ถนนอินทพรวิภักดิ์, ถนนลาดพร้าว, ถนนสรรพาวุธ เป็นต้น โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะหมดไป

รองโฆษกกองทัพบกยังเผยว่ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.และเลขาฯ คสช. เป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว และได้มอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกำหนดมาตรการป้องกันในระยะยาว อาทิ การให้ความสำคัญกับการควบคุมมลพิษทั้งที่เกิดจากยานพาหนะหรือการก่อสร้าง, การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว, มาตรการด้านสาธารณสุข, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดหรือดำเนินกิจกรรมที่ไม่สร้างมลภาวะ ควบคู่ไปกับการมาตรการทางกฎหมาย เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป และลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในทุกด้าน